



# จดหมายข่าว

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2563

## NEWSLETTER



วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันค้ำคูณและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร: การแปรรูปข้าว ในตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการฯ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายอาชีพทั้งหมด 5 อาชีพ คือ

1. อาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี
2. อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี
3. อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว
4. อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว
5. อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว

สำหรับงานสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวปิดงานสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้ำคูณและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร







วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันคั้นคว่ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ต่อคณะรับรอง โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมเพื่อรับรองมาตรฐานดังกล่าว ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฏ (214) ชั้น 2 อาคารอมรรฐมिरัตน สถาบันคั้นคว่ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร



วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.ดลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน คุณพัตินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม และคุณสาวิณี สมุทรรัตน์ นักวิจัย หรือความร่วมมือร่วมกับบริษัท อินเทลเล็คทวอล ดีไซน์ กรุป จำกัด (IDG) โดย คุณกิตติยา ศรีชานิล ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร และคุณพิมพ์พรรณ อโณทัยนาท ตัวแทนสิทธิบัตร เพื่อวางแผนแนวทางในการให้บริการผู้ประกอบการด้านอาหาร วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอบริการของสถาบันฯ บริการทรัพย์สินทางปัญญาจาก IDG และนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตรของ IDG ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฏ (214) ชั้น 2 อาคารอมรรฐมिरัตน





วันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณวรางคณา พันธุ์มโทธิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานเอกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์



วันที่ 9 มีนาคม 2563 คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย คุณวรางคณา พันธุ์มโทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คุณผ่องศรี ล้อมเขต รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และคณะ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี โดยมี ดร. สุรียา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์



วันที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมข่าวเศรษฐกิจ ฝ่ายข่าว บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร ออกอากาศทางเว็บไซต์ WWW.CH7.COM เข้าสัมภาษณ์ คุณประมวล ทรายทอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานวิจัย "โยเกิร์ตจากมะพร้าว" ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มในรูปแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อนำมาเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดด้านอาชีพเกษตรได้ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน







28 มีนาคม 2563 รศ.ดร. สมบัติ ชินะวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สัมภาษณ์ในรายการเศรษฐกิจใกล้ตัว เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (การแปรรูปข้าว)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร. สมบัติ ชินะวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดบ้านการเกษตร เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (การแปรรูปข้าว)



ขอแสดงความยินดี กับดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปชมท.) ชุดที่ 20 ให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปชมท. ประจำปี 2562 ด้านวิชาชีพดีเด่นในรายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

การทำงานวิจัยสักชิ้นหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมาก จะดีกว่าไหม ถ้าเกิดมีเครื่องมือหรือตัวช่วยที่สามารถจะช่วยลดระยะเวลาเหล่านั้นได้ KULib Success Story ในตอนนี้ พบกับ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยคนเก่งจากสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาแนะนำเครื่องมือดี ๆ ที่ทำให้เกิด Success Story นี้ได้

